

**LUNGSOD NG LONG BEACH
IMPARSİYAL NA ANALISIS NG MEASURE LBU NG CITY ATTORNEY**

**AMYENDA NG CHARTER PARA MAIHANAY ANG PETA SA NG LONG BEACH
BOARD OF EDUCATION NA PRIMARY AT GENERAL NA ELEKSYON KSAMA
ANG PRIMARY AT GENERAL NA ELEKSYON PANG ESTADO NA GINAGANAP
SA MGA TAON NA EVEN ANG NUMERO**

Nuong Agosto 9, 2022, isinalugar ng Konseho Ng Lungsod Ng Long Beach ang Measure LBU sa balota. Itong measure na ito ay nagpapanukala na amyendahan ang Charter ng Long Beach para maihanay ang petsa ng mga eleksyon ng primary at general na eleksyon ng Long Beach Board of Education's ("School Board") sa primary at general na eleksyon ng Estado na mga petsa na ginaganap sa mga even na numero na taon. Ang School Board ang nangangasiwa ng Long Beach Unified School District (LBSUD).

Section 2206 ng City Charter ay kasalukuyan na tinatagubilin ang School Board na gawin ang primary na election sa ikalawang Martes sa Abril ng even na numero na taon, at ang kanilang general election sa Martes makalipas ang unang Lunes sa Hunyo ng even na numero na taon.

Charter Section 2204 ay kasalukuyan na tinatagubilin na ang karapatdapat na kandidato ay legal na rehistradong botante at residente ng distrito ng School Board na nomindado sa loob ng tatlung (30) araw ay agad bago ang unang araw kung kailan ang mga kandidato ay pinapayagan magpalista sa kanilang petisyon ng nominasyon.

Itong measure ay mag-aamyenda sa Charter Section 2206 para ma-iskedyul ang primary at general na eleksyong School Board para sabay sa primary at general na eleksyon ng Estado. Sa kasalukuyan, ang mga primary ng Estado ay ginaganap sa Nobyembre para sa presidente at gobernadora na eleksyon.

Itong Measure ay mag-aamyenda sa Charter Section 2204 para payagan ang isang tao na legal na nakarehistro para bumoto at isang residente ng distrito ng School Board kung saan sila nominado sa loob ng di kulang sa (30) araw bago ang huling araw kung kailan ang mga kandidato ay pinapayagan magpalista sa kanilang petisyon ng nominasyon.

Ang "oo" na boto ay magreresulta na ang Los Angeles County ang magpapatakbo ng eleksyon ng School Board na magkakaroon ng nauulit na piskal na epekto na halos \$1.15 milyon para sa sa primary at general na eleksyon.

Ang boto na "hindi" para sa measure na ito ay malamang magreresulta sa Lungsod na patakbuhan ang eleksyon ng School board. Ang piskal na epekto para sa isang botong "hindi" sa measure na ito ay nakasalalay kung ang measure ng eleksyon Lungsod ay aprubahan ng mga botante at kung LBSUD ay makikihati sa gastos ng eleksyon sa Lungsod. Ang piskal na epekto ay baka magresulta sa halos paulituliit na gastos na \$2.7 milyon hanggang \$2.9 milyon para sa primary at general na eleksyon at ang isahan beses na gastos na \$2.5 milyon para sa equipment, pasilidad, tauhan na kinakailangan para patakbuhan ng Lungsod ang School Board na mga eleksyon.

Ang botong "oo" ay pabor sa paghanay ng eleksyon ng School Board sa iskedyul ng Eleksyon ng Estado. Ang "hindi" na boto ay laban sa paghanay ng eleksyong School Board sa Eleksyon ng Estado at pananatiliin ang iskedyul na naisalugar ng School Board para sa kanilang eleksyon.

Kinakailangan ang karamihan ng "oo" na boto para maipasa ang measure.

Ang pahayag sa itaas ay isang imparsyal na analisis ng Measure LBU. Kung nais mo ng kopya ng Measure, tumawag sa Elections Official's office at (562) 570-6101 at isang libreng kopya ay ipapadala sa iyo.

CHARLES PARKIN
City Attorney